

Cách trồng cây na dai thơm ngon

1. Chuẩn bị giống, đất trồng cây na dai

Để có được những cây na dai phát triển thì bạn có thể trồng bằng hạt hoặc là ghép đều được cả, tuy nhiên để giúp cây nhanh ra quả hơn và có năng suất cao hơn thì bạn nên chọn những cây na dai ghép sẽ giúp bạn nhanh ra quả hơn.

Đối với những cây na dai mà bạn trồng bằng hạt thì sẽ mất khoảng thời gian từ 2-3 năm thì cây mới có thể ra hoa và ra quả.

Đối với những cây na dai mà bạn mua ngoài cửa hàng cây giống về thì chỉ mất khoảng chưa đầy 1 năm là cây đã cho ra những trái đầu tiên sau khi bạn trồng

Về đất trồng của cây na dai thì bạn nên lựa chọn vị trí đất tơi xốp, thoát nước tốt và có độ PH từ 5,5-6 là thích hợp cho việc cây na dai phát triển tốt nhất

2. Gieo trồng na dai

Sau đây sẽ là phương pháp gieo hạt cây na dai mà bạn nên tham khảo

Sau khi bạn đã chuẩn bị hạt thì bạn tiến hành cho hạt vào trong nước và ngâm từ 12-24 tiếng để giúp cho hạt có đủ lượng ẩm để kích thích hạt nhanh chóng nảy mầm hơn, sau đó bạn vớt hạt ra và đãi sạch và ủ trong cát ẩm từ 15-20 ngày để giúp hạt nảy nẩy nhanh và nảy mầm tốt hơn

Tiếp theo bạn cho những hạt na dai đã nảy nẩy vào vào bầu nilon thùng hai đáy có kích thước 5 x 20cm để trồng. Khi trồng đặt hạt sâu từ 2 – 3cm. Xếp bầu thành luống, làm giàn che mưa to, nắng gắt, sương lạnh.

Sau qua trình từ lúc gieo hạt cho đến khi cây được 5-6 lá thật là khoảng thời gian từ 2- 3 tháng, sau đó bạn có thể mang cây đi trồng tại nơi mà bạn đã chuẩn bị trước đó.

Đối với phương pháp ghép thì bạn nên làm như sau: Ghép: Gốc ghép dùng cây gieo bằng hạt của nó hoặc măng cầu xiêm, bình bát. Khi đường kính cây đạt 0,8 – 1cm có thể tiến hành ghép. Mất ghép lấy trên cành đã rụng lá. Nếu gỗ đủ già mà lá chưa rụng thì cắt phiến lá để lại cuống, 2 tuần sau cuống sẽ rụng và có thể lấy mắt ghép.

Hố trồng cây na cần được đào rộng và sâu khoảng 50cm. Khoảng cách trồng cây na là 3 x 3m hay 3 x 4m. Có thể tiến hành trồng xen vào chỗ trống trong vườn đã có các cây ăn quả lâu năm.

Sau khi chuẩn bị cây giống, đất và dụng cụ trồng xong thì tháo bỏ lớp nilon bao rễ, trồng cây na giống vào, dùng tay chèn nén chặt quanh cổ cây không cho cây lung lay khi tưới. Tưới nước bằng vòi phun nhẹ.

3. Chăm sóc cây na dai

Sau khi bạn trồng những cây na dai vào trong hố và định vị lại thì bạn nên tưới nước cho cây đủ ẩm để giúp cây phát triển một cách nhanh chóng hơn,

Sau khi bạn trồng cây được khoảng từ 15-20 ngày thì lúc này bạn nên tiến hành chăm bón cho cây với lượng phân bón cho phù hợp với mức độ của cây

Với cây từ 1 – 4 năm tuổi: 15 – 20kg phân chuồng, 0,7kg phân đạm, 0,4kg phân lân và 0,3kg kali.

– Với cây từ 5 – 8 năm tuổi: 20 – 25kg phân chuồng, 1,5kg phân đạm, 0,7kg phân lân và 0,6kg kali.

– Với cây trên 8 năm tuổi: 30 – 40kg phân chuồng, 1,7kg phân đạm, 0,8kg phân lân và 0,8kg kali.

Tiến hành bón phân vào các thời kỳ: khi cây đón hoa vào tháng 2 – 3, thời kỳ nuôi cành nuôi quả vào tháng 6 – 7, bón thúc và vun gốc vào tháng 10 – 11.

4. Thu hoạch quả na dai

Sau khoảng thời gian trồng và chăm sóc thì lúc này cây đã có những trái đầu tiên và để xác định những trái na chín thì bạn thấy vỏ quả chuyển dần sang màu vàng xanh thì bạn nên tiến hành thu hái quả và có thể dùng kéo để cắt quả để tránh làm ảnh hưởng tới cây.